



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. โทร. 0-2562-5555 ต่อ 647206

ที่ ศธ 0513.10710/ 524/2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โควต้าพิเศษ สำหรับนิสิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา 2561

เรียน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เนื่องด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังอยู่ในระหว่าง การเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยมีเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงความ เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ อาทิเช่น วิทยาการข้อมูลกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประมวลผลบนคลาวด์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และการประมวลผลและ วิเคราะห์ภาพ

ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นว่าหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตที่จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี จึงมีโควต้าพิเศษแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุก วิทยาเขต ในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก ได้ทันที โดยไม่ต้องสอบ ข้อเขียน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.75
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75

ทั้งนี้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก มีทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตร ดังนี้

- ทุนบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ทุน
- ทุนบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ทุน
- ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (สำหรับนิสิตแผน ก แบบ ก 2 ทุกคน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณรัชну บุชบาบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-5555 ต่อ 647206 หรือ fscirnb@ku.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จักขอบพระคุณยิ่ง

เรียนคุณณัฐ
เรียนคุณณัฐ
17 พ.ย. 60

ม ว
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผกาเกษ วัฒญา)
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 4 ธ.ค. 60 – 16 ก.พ. 61

โควต้าพิเศษ

สำหรับผู้กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมไฟฟ้า
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

สามารถเข้าสัมภาษณ์ศึกษาต่อในหลักสูตรโดย ไม่ต้องสอบข้อเขียน

พร้อมทุนการศึกษาไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ